

Tháng sáu tuần XXIX tháng năm

Phúc Âm: Lc 12, 54-59

"Các người biết tìm hiều dấu nếm ở trời đất? Còn về thời điểm này, sao các người không tìm hiều?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bèn dân chúng rằng: "Khi các người xem thấy đám mây nếm lên ở phía tây, lập tức các người nói rằng: Trời sắp mưa; và sẽ thổi tắt tắt ra như thổi. Và khi gió nam thổi đến, thì các người nói: Trời sắp nóng nếm. Và vì các đã tắt tắt ra như thổi. Hết như thế kia hình, các người biết tìm hiều dấu nếm ở các nhà trời đất, còn về thời điểm này, sao các người không tìm hiều? Tại sao các người không tự mình phê phán điếu gì phải là? Thế nên, khi người cùng với kẻ đi phẫn nếm ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi đến chốn, người hãy cẩn lo liều cho nên thoả với nó đi, kẻo nó lôi người đến trước quan tòa, và quan tòa trao người cho lý hình và lý hình tẫn người vào ngục. Ta bèn cho người hay, người sẽ không thổi ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đần xu cuội cùng".

Suy niệm

NHÂN RA ĐU CH ... VÀ SÁM HỐI, CANH TÂN

(Lc 12, 54-59)

Khi nói về đ u ch c a th i t i t, ca dao t c ng V i t Nam có câu:

"Còn đảng Đông và a trông và a chờ y,

Còn đảng Nam và a làm và a chờ i".

Hay:

"Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,

Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm".

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã khen ngợi những người Do Thái và khả năng tiên đoán điếm tử của họ. Tuy nhiên, Ngài lại khiển trách họ chỉ biết dựa vào điếm tử, còn không biết dùng khả năng vốn có của mình để sống vào lãnh vực cao hơn là những điều thuộc lòng của họ. Ngài trách: "Hãy nhìn người kẻ giê-hinh, các người biết tìm hiểu điếm tử mà ông của thầy điếm tử, còn về thầy điếm tử này, sao các người lại không tìm hiểu?".

Khi nói như thế, Đức Giêsu muốn xác định rằng: sự xuất hiện của Ngài ngang qua các hành động và những lời giáo huấn cho thấy: Đức Giêsu chính là Đấng Thiên Sai, đến để cứu thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi chết phẫn hờn và đem lại cho nhân loại hạnh phúc thật. Đây chính là một điếm tử vĩ đại, chết, nhằm loan báo Triều Đấng Thiên Chúa đã đến và đang hiện diện giữa nhân loại thì họ lại không tin, không nhận ra.

Tại sao vậy? Thưa! Họ mong đợi nơi Đấng Cứu Thế phải là một người hùng, đánh đông dẹp bắc bành vỹ lực; phải là Đấng giải phóng dân tộc Do Thái khỏi ách thống trị của đế quốc Rôma. Phải là người giải phóng binh đao và xuất hiện của Đấng giải phóng phải là quyền quý, cao sang.

Tuy nhiên, điếm tử họ mong chờ đã không phù hợp với bản chất của Đấng Thiên Sai, nên họ đã bỏ đi một và lu mờ lòng tin khi Đức Giêsu xuất hiện trong một gia đình nghèo, tầm thường.

Hôm nay, Ngài đến trong thân phận là người tôi tớ của Giavê, đến phục vụ và đến đứng về phía người nghèo, tội lỗi, người không có tiếng nói... Đến người lỗi lạc của Ngài là con đến đứng không giá, khiêm nhường và hiền hòa. Sự nghiệp vĩ đại phóng của Ngài không chỉ dành riêng cho một quốc gia, dân tộc nào, mà là cho hết mọi người. Tất cả những gì đi vào đó họ đã không nhận ra, nên họ đâu màng chi đến những đau khổ và sự hiền hòa của Đức Giêsu! Vì thế, họ không sám hối cũng chỉ mong cầu thay đổi đời sống...!!!

Như xã hội hay trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng chẳng khác gì những người Do thái khi xưa khi phản bội Chúa và phe mình, mà cớ cho đi là mình làm có đúng hay sai? Cũng vậy còn đó những người luôn có khái niệm: "Thiên nhiên có", mà không hề nhận ra rằng: Chúa đang yêu thương, bao bọc ta và những gì ta có là do lòng nhân từ của Chúa ban. Đôi khi có những bất công trong cuộc sống như tai nạn, bệnh tật, ốm đau... chúng ta đã đổ lỗi cho Chúa thì cũng cách nhảm nhí. Tuy vậy mà khi chúng ta đổ lỗi cho Chúa, thay vì tin Chúa, cải hóa đời sống và trung thành với Chúa, thì lại vui vẻ cho rằng mình gặp may... Rồi cũng không hiểu những lúc ta ích kỷ đến đâu không hài lòng với những anh chị em của mình khi họ gặp đi thu nhập họ nhận ta...

Sống đi với Chúa hôm nay mới gặp mọi người hãy nhận biết và tin Chúa để nhận ra sự hiền hòa của Ngài như chính Lời của Ngài trong Tin Mừng. Đến người, luôn nhận ra tình thương của Chúa qua sự quan phòng khắp đi trong cuộc sống như các biển cả vui buồn, sống khổ, thành công hay thất bại của chúng ta. Một khác, hãy lo sám hối, cải thiện đời sống và quay trở về với Thiên Chúa một khi đã nhận ra tình thương của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa đã yêu thương chúng con vô bờ. Xin cho chúng con nhận ra tình thương của Chúa và biết sám hối, ăn năn, cải thiện đời sống để xứng đáng trở thành con Chúa và anh chị em của nhau. Amen.

Giuse Vinh Sơn Ngọc Biển SSP

Kính chúc:

Hạnh